

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ นายเจริญ จรรย์โกมล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้น ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ต่อจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งวันนี้บรรจวาระกระทู้ถามสด ๔ เรื่อง โดยประธานได้หารือที่ประชุมยกเว้นข้อบังคับการประชุม ซึ่งกำหนดให้การประชุมแต่ละครั้งสามารถถามตอบกระทู้ถามสดได้ ๓ เรื่อง เมื่อขอยกเว้นข้อบังคับการประชุมก็จะสามารถดำเนินการถามตอบกระทู้ถามสดได้เกินกว่า ๓ เรื่อง ที่ประชุมเห็นด้วยให้ยกเว้นข้อบังคับการประชุม จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มที่วาระกระทู้ถามสด ดังนี้

กระทู้ถามสดเรื่องแรก เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งถามโดย ส.ส. วิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุโขทัย โดยได้กล่าวถึงการเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน้ำท่วม โดยถามว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจะเยียวยาให้ประชาชนได้เมื่อใด และอย่างไร จากนั้น รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจงกล่าวว่า ปัญหาของจังหวัดต่างๆ ที่ใช้ลุ่มแม่น้ำยม มักจะมีปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีเขื่อนกั้นน้ำและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน แต่ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ปัญหาของจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการที่ฝนกั้นน้ำเกิดรอยรั่ว ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขให้ทันท่วงที ส่วนการเยียวยานั้นจะใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบปัญหาอุทกภัยทั่วไปและกำลังเตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเต็มที่ ส่วนการใช้งบประมาณ ๑.๒ แสนล้านบาทนั้น จะได้ส่งรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ตั้งกระทู้ถามต่อไป ส่วนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และการสร้างอ่างเก็บน้ำยมบน ยมล่าง นั้น กำลังดำเนินการศึกษาข้อดีข้อเสียซึ่งจะใช้งบประมาณเงินกู้ ๓.๕ แสนล้านบาทที่ได้ตั้งไว้

ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งถามโดย ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันท์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดอ่างทอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติการรับจำนำข้าวของชาวนาที่ต้องเก็บเกี่ยวหลังจากวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งรัฐบาลจะปิดรับจำนำโครงการประจำปี ๒๕๕๕ ก่อนจะเปิดโครงการประจำปี ๒๕๕๖ ในเดือนถัดไป และจะมีมาตรการแก้ปัญหาโรงสีปฏิเสธรับจำนำข้าว รวมถึงปัญหาการจำนำข้ามเขต ทั้งนี้ นายภูมิ สารผล รมช. กระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงว่า ในวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ ทางรัฐบาลจะอนุโลมให้ชาวนาฝากกับโรงสีที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวและจะได้ออกไปประทวนให้ ส่วนกรณีที่ชาวนาปลูกข้าวหลายรอบนั้น ทางรัฐบาลจะให้สิทธิเกษตรกรรับจำนำข้าวเปลือกได้ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่กำหนดว่าต้องเป็นนาปีหรือนาปรัง ส่วนสิทธิการจำนำข้าวจะอยู่ในเกณฑ์ปีละ ๒ ครั้ง สุดแท้แต่ว่าจะอยู่ในรอบปีใด ส่วนปัญหาโรงสีปฏิเสธการรับจำนำข้าวชาวนานั้น รัฐบาลยอมรับว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่วนการ

ออกหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้ามเขตก็เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต แต่ได้อนุโลมให้ชาวนาที่อยู่เขตติดต่อกันจังหวัดอื่นสามารถรับจำหน่ายข้ามเปลือกได้ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง

ต่อจากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมและ ส.ส. ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ผู้ตั้งกระทู้สด เรื่อง ความมั่นคงตามแนวชายแดนว่า ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี มาตอบชี้แจงกระทู้ดังกล่าว ติตถารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้จึงขอเลื่อนกระทู้สดไปในครั้งหน้า แต่เจ้าของกระทู้กล่าวว่าหากเลื่อนไปก็จะไม่ใช้กระทู้สดและยืนยันจะถามในวันนี้ ในที่สุดประธานได้ให้วีปรัฐบาลได้คุยกับเจ้าของกระทู้ดังกล่าวเพื่อหาทางออก ต่อไป

จากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่อง การแปลงดัชนีทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๕ ตั้งถามโดย ส.ส. เกียรติ ลิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถามเกี่ยวกับการแปลงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในวาระครบ ๑ ปี และมีการปรับดัชนีทางเศรษฐกิจปี ๒๕๕๕ ใหม่ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงกว้างต่อการดำเนินการทั้งในส่วนองภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย โดยผู้ตั้งกระทู้เน้นกรณีรองนายกรัฐมนตรี กิตติรัตน์ ณ ระนอง อ้างถึงความจำเป็นที่ต้องโกหกเรื่องการขยายตัวของการส่งออกเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น แต่ผู้ตั้งกระทู้มองว่าทำให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นซึ่งรองนายฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ตอบชี้แจงว่าตนเองมีความจริงใจและยืนยันว่าตนเองไม่ชอบการโกหก ดังนั้น เมื่อการขยายตัวการส่งออกในปีไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงได้แสดงความจริงใจโดยการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในการปรากฏตัวในงานดังกล่าว ส่วนคำว่า ไวท์ไลน์ ก็ไม่ได้มีความหมายในทางลบ

ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่อง ความมั่นคงตามแนวชายแดน ตั้งถามโดย ส.ส. ชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครักประเทศไทย ซึ่งผู้ตั้งถามได้กล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ต.ม. ตามแนวชายแดน ทำให้มีชาวต่างด้าวทะลักเข้าเมืองปีละหลายแสนคน จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันไม่มีแรงงานเถื่อนตามคลิปที่ ส.ส. ชูวิทย์ นำมาเปิดในสภา ขณะที่ผู้ตั้งกระทู้ถามสดได้ยืนยันเรื่องกระบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบเข้าออกตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยไม่ต้องผ่าน ต.ม. (ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง) โดยอาจมีการเมืองรู้เห็น จึงขอลถามว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาความมั่นคงนี้อย่างไร จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ยังคงยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองคนใดในรัฐบาลชุดนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางต่างๆ และยืนยันว่า ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดแต่การผลิตยาเสพติดผลิตกันที่อำเภอท่าลี่เหล็ก ประเทศพม่า

เมื่อจบกระทู้ถามสด ประธานได้ดำเนินการประชุมในส่วนของกระทู้ถามทั่วไป ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมและเจ้าของกระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๑ และเรื่องที่ ๒ ว่ารัฐมนตรีที่จะมาตอบชี้แจงติตถารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนกระทู้ทั้ง ๒ ออกไปในการประชุมครั้งหน้า

ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๓ เรื่อง การดำเนินการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาล โดย ส.ส. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย ได้ถามว่ารัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรประเภทอื่น เช่น ข้าวโพด

ยางพาราและมันสำปะหลัง หรือไม่ว่าอย่างไร รัฐบาลจะมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาล เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิอย่างไร และจะสามารถเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อใด และรัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรอย่างไร จากนั้น รมต. ภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงว่า การรับจำนำสินค้าเกษตรนั้น รัฐบาลจะดำเนินการรับจำนำเฉพาะผลผลิตที่เกษตรกรประสบปัญหาหนัก เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เช่น เกษตรที่เป็นชาวนา ส่วนผลผลิตด้านการเกษตรอื่นๆ นั้น ก็จะทยอยทำโครงการรับจำนำต่อไป เช่น ข้าวโพด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอโครงการต่อรัฐบาล ส่วนมันสำปะหลังนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแทรกแซงราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ส่วนราคายางพารานั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อนุมัติโครงการสวนยางพาราสามารถกู้เพิ่มได้ รวมทั้ง รมช. พาณิชย์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยละเอียด ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตนั้น รัฐบาลได้มีมาตรการในการกำกับดูแลโดยเฉพาะการจำนำข้าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจำนำข้าวทุกขั้นตอน โดยมีสายตรวจพิเศษเข้าไปตรวจสอบเมื่อถูกร้องเรียน รวมทั้งได้ตั้งคณะดูแลทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัดเพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบและการทุจริตกระทำได้อย่าง

เมื่อจบวาระกระทู้ถามทั่วไปแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องแรก เป็นเรื่องรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งมีสมาชิกสนใจอภิปรายเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการเสนอแนะและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองเพื่อให้สามารถพัฒนาการเมืองให้ได้ตามเป้าหมาย ภายหลังจากการอภิปรายของสมาชิกโดยใช้เวลากว่า ๔ ชั่วโมงแล้ว ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเมืองได้ ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งสมาชิกของสภาพัฒนาการเมืองนั้น มาจากหลายภาคส่วนทำให้เกิดทั้งข้อดีและข้อด้อย ซึ่งการทำงานใน ๒ ปีแรกค่อนข้างลำบาก แต่มีสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้จึงสามารถดำเนินงานได้คล่องตัวขึ้น ขณะเดียวกันสภาพัฒนาการเมืองได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขสภาพัฒนาการเมืองเพื่อให้สภาพัฒนาการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีความชัดเจน เรื่องอำนาจหน้าที่และทิศทางการทำงานมากขึ้น ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาในโอกาสต่อไป ส่วนยุทธศาสตร์การทำงานนั้น สภาพัฒนาการเมืองจะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ คือ เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ หากเน้นทั้ง ๒ เรื่องนี้ ก็อาจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งนี้ สภาพัฒนาการเมืองได้จัดทำโครงการ “จังหวัดจัดการตนเอง” โดยได้ดำเนินการนำร่อง ๑๐ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง นอกจากนี้ สภาพัฒนาการเมืองได้จัดทำงานวิจัยเพื่อเป็นตัวชี้วัด มาตรฐานการเมืองของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยให้มั่นคงยิ่งขึ้นและสามารถคลี่คลายปัญหาทางการเมืองได้

ต่อจากนั้นประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ๒ เรื่องในคราวเดียวกัน ในการประชุมคราวหน้า คือรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ ของสำนักงานศาลยุติธรรมและรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม ในเวลาประมาณ ๑๘.๕๕ น.